



# “กล้วยหอม-กล้วยน้ำว้าขึ้นห้าง”

ผลผลิตคุณภาพจากทัศนสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

“กล้วย” นับเป็นอีกหนึ่งผลไม้ขายดีอันดับต้น ๆ ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายแห่ง รวมทั้งที่ “เทสโก้ โลตัส” ไม่ว่าจะเป็กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าที่วางขายล้วนเป็นผลผลิตคุณภาพ ผลสวย หวีใหญ่ รสชาติอร่อย และราคาสมเหตุสมผลเป็นที่ถูกใจผู้บริโภค ซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดว่าผลผลิตเหล่านี้มาจากสวนชื่อดัง แต่แท้จริงแล้วทั้งกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้าที่เห็นในเทสโก้ โลตัส ส่วนหนึ่งมาจากฝีมือของผู้ต้องขังภายในทัศนสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ซึ่งบอกได้เลยว่าผลผลิตที่ได้คุณภาพไม่ด้อยไปกว่ากล้วยที่มาจากสวนขนาดใหญ่ที่มีการจัดการอย่างคิเลยทีเดียว

คุณพรเพ็ญ นางพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส ให้ข้อมูลว่า เทสโก้ โลตัสได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ดำเนินโครงการ “เทสโก้ โลตัส ประชาธิปไตยร่วมใจ พัฒนาผลผลิตดีและคนดีสู่สังคม” ส่งเสริมผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษภายในทัศนสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา ให้ปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมคุณภาพส่งจำหน่ายในห้างเทสโก้ โลตัส เป็นการวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงให้ผู้ต้องขังด้วยการให้ความรู้การเพาะปลูกอย่างมืออาชีพ ให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากล พร้อมมีการค้าขายกับห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว

“เทสโก้ โลตัส ได้เล็งเห็นว่าทัศนสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกมีพื้นที่เพาะปลูกที่ดี และมีผู้ต้องขังที่มีศักยภาพที่พร้อมจะเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ จึงได้เริ่มดำเนินโครงการกับทัศนสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า เพื่อส่งขายให้กับเทสโก้ โลตัส โดยได้มีการปลูกกล้วยหอมทองทั้งหมด 10,180 ต้น บนพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และกล้วยน้ำว้าทั้งหมด 3,036 ต้น บนพื้นที่ 31 ไร่ ซึ่งกล้วยทั้งหมดเพาะปลูกโดยผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรให้กับผู้ต้องขังได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงหลังจากพ้นโทษไป”





เนื่องจากพื้นที่สวนเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชมากกว่าพื้นที่สวนแห่งอื่น ทำให้มีการอบรมความรู้เรื่องเกษตรให้แก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการปลูกพืชเพื่อการค้าให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษให้สามารถมีโอกาสกลับไปดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริตและสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ แต่ส่วนใหญ่ผลผลิตที่ปลูกได้ไม่ตรงความต้องการของตลาด ทำให้มีข้อจำกัดในด้านช่องทางการขายอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ บริษัท วัน บานาน่า คู่ค้าของเทสโก้ โลตัส ซึ่งมีการปลูกกล้วยส่งขายกับทางเทสโก้ โลตัสอยู่แล้ว จึงเข้ามาช่วยเป็นที่เดียวให้คำแนะนำและส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ต้องขังเกี่ยวกับการปลูกพืชที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้าในเชิงพาณิชย์ รวมถึงมาตรฐานการปลูกอย่างปลอดภัย การวางแผนเพาะปลูก การจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานของโมเดิร์นเทรดสามารถขายผลผลิตกับพื้นที่สวนเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกในช่วงแรกเป็นระยะเวลา 3 ปี

โดยรายได้จากการขายผลผลิตจะใช้ในการดำเนินการ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 50 เปอร์เซ็นต์จะกลับไปยังผู้ต้องขังเพื่อเป็นเงินขวัญถุงเมื่อถึงเวลากลับบ้าน เป็นการวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงและคืนคนดีสู่สังคมตามนโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังยัง

สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาตนเองประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลังจากพ้นโทษได้ด้วย

### ปลูกกล้วยแบบมืออาชีพในเขตทัณฑสถาน

ต้นกล้วยที่นำมาปลูกมาจากการคัดเลือกหน่อพันธุ์กล้วยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ มีการดูแลการปลูกเป็นไปตามระบบเกษตรที่เหมาะสม (GAP) ที่ควบคุมการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างปลอดภัย โดยในทุกวันช่วง 09.00-15.00 น. จะมีผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย และเมื่อกล้วยออกผลอายุได้ 7 เดือนก็จะเริ่มห่อผลเพื่อป้องกันแมลง หากกล้วยแทงปลีจนสุดให้ตัดปลีที่ปลายเครือทิ้งเพื่อให้ผลเจริญเติบโตเต็มที่ ควรตัดปลีให้ต่ำลงจากหวีสุดท้ายประมาณ 1 คืบ และจะเก็บเกี่ยวกล้วยด้วยความแก่ 80 เปอร์เซ็นต์เพื่อรสชาติที่ดี เมื่อถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวจะต้องใช้ไม้ค้ำยันหรือคานกล้วยทุกต้นที่ออกปลีแล้ว ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันลำต้นล้ม

การเก็บเกี่ยวจะตัดลงมาทั้งเครือก่อนนำไปวางในตะกร้าที่มีถุงพลาสติกกรองอยู่เพื่อป้องกันยางกล้วย แล้วค่อย ๆ นำมาตัดแต่งในน้ำที่สะอาด น้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำสะอาดเพื่อลดการติดเชื้อหรือทำให้กล้วยเน่าที่ปลายหัว การตัดแต่งจะตัดออกเป็นหวี และตัดส่วนคอกสีน้ำตาลที่ปลายผลกล้วยออกเพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ถ้าให้สะอาดแล้วนำมาห่อกันกระแทกโดยใช้โฟมบาง ๆ กันระหว่าง

ชั้นของหวีเพื่อป้องกันการเสียดสีแล้วบรรจุลงตะกร้าเตรียมส่งไปจำหน่าย ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องนำเข้าห้องบ่มเพื่อให้กล้วยสุกตามความต้องการของผู้ซื้อ

นอกจากการจำหน่ายผลสดแล้ว ยังมีมีการนำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบหลากหลายรสชาติเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ สำหรับสินค้าแปรรูปจะนำมาจำหน่ายที่ร้านค้าของทัณฑสถานฯ เพื่อให้ญาติของผู้ต้องขังที่เดินทางมาเยี่ยมได้อุดหนุนอีกด้วย ซึ่งการอบรมให้ความรู้ภายในทัณฑสถานฯ ไม่ได้มีแค่การอบรมด้านการเกษตรเท่านั้น ยังมีมีการฝึกวิชาชีพอีกหลายอาชีพ เช่น การนวด การแกะสลักหินทราย ผู้ต้องขังสามารถเลือกอบรมได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ผู้ต้องขังยังบอกอีกว่าการที่ทัณฑสถานฯ ช่วยอบรมอาชีพให้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ทำให้มีวิชาความรู้ติดตัวไปเริ่มต้นใหม่ได้ แม้ว่าจะเคยทำผิดพลาดแต่เมื่อมีโอกาสแก้ตัวก็จะทำให้ดีที่สุด

"เทสโก้ โลตัส ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ สร้างกำลังใจ และคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยเทสโก้ โลตัส ยังคงเดินหน้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรไทยโดยไม่ผ่านคนกลาง เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มีตลาดที่แน่นอน เรามุ่งมั่นที่จะมอบอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่ดีที่สุดถึงมือให้กับลูกค้าทุกวัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชนต่าง ๆ ผ่านการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าและพัฒนาศักยภาพ" คุณพรเพ็ญกล่าวทิ้งท้าย ๑

